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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ. 2565 

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 

******************* 
ผู้มาประชุม 

1. จ.ส.อ.ยงยุทธ   เครือวัลย์ ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
2. นายบรรเจษฏ์   ดวงติ๊บ  รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
3. นายเอกพล  เรือนแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
4. นายธนวัฒน ์  จอมเอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
5. นายพนม  หม่องเปี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
6. นายเพชร  มาแก้ว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
7. นายสมพงษ์  โยธานวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1  
8. นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
9. นายบัณฑิต  สุขะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
10. นายสมศักดิ ์ โยธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
11.  นายสุริยา  เรือนเอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
12. นางสาววิมพ์วิภา    บุญสม  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
 

ลาประชุม    
๑. นายจิระพัฒน์  ปิงขอด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
 

ขาดประชุม    
 -ไม่มี- 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายทวี   สารใจวงศ ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
2. นางปทุม  สารใจวงศ ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
3. นายไพบูลย์  เทือกท้าวพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
4. นายศราวุธ  ทิพย์มณฑา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
5. นายสิงห์คำ  ฝั้นแปง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว 
6. นายศักดา  กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
7. นางศิริรัตน์  วงศ์ปันติ รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
8. นายนัฐพันธ ์  บุตรต๋า  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว 
9. นายนิวัต ิ  สิทธิบุญเรือง    ผู้อำนวยการกองช่าง 
10. นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
11. นางสาวสุธิดานันท ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
12. นายศุภสิทธิ ์ ค่ำสุริยา  พนักงานจ้างปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 
 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  นาครัว การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว                  
    สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดิฉันได้ตรวจสอบ                                           
    รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้แล้ว มีสมาชิกสภาฯ ลากิจ 1 ท่าน คือ     
    นายจิระพัฒน์  ปิงขอด สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  สมาชิกฯ 
    ลงชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่
    จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบล
    นาครัวจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญ คุณสมศักดิ์  โยธา               
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  กล่าวนำสวดมนต์ไหว้พระ                  
    หลังจากเสร็จพิธีสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาล
    ตำบลนาครัว ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว ตามระเบียบ
    วาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญค่ะ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว ท่านคณะผู้บริหาร และหัวหน้า  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ส่วนราชการทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัย
    ประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3ประจำปี พ.ศ.2565 ก่อนที่จะได้ดำเนินการ          
    ประชุมตามระเบียบวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตำบลนาครัว  
    อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ 
    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอเชิญครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัวทุกท่าน ก่อนที่ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว จะได้
    ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขออนุญาตอ่านประกาศ
    อำเภอแม่ทะ เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ
    สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565  เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ 
 

ประกาศอำเภอแม่ทะ 
เรียก ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจำปี พ.ศ. 2565   

-------------------------------------------- 
  ด้วยอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ได้รับรายงานว่า สภาเทศบาลตำบลนาครัว มีความจำเป็นที่
จะเปิดประชุมสภาเทศบาล เนื่องจากมีข้อราชการเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณา แต่ขณะนี้ไม่อยู่ในสมัยประชุม
สามัญ จึงขอให้พิจารณาเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 วัน 
  อำเภอแม่ทะ พิจารณาแล้วเป็นการสมควร เพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล อาศัยอำนาจตาม
มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบคำสั่งจังหวัดลำปาง                   
ที่ 5599/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายอำเภอแม่ทะจึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว              
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม–13 มิถุนายน 2565 มีกำหนด 15 วัน  

/จึงประกาศให้ทราบ... 
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  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
 

      ปรีชา  สมชัย 
           (นายปรีชา  สมชัย) 
            นายอำเภอแม่ทะ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ด้วยกระผมได้รับแจ้งจาก นายจิระพัฒน์  ปิงขอด  สมาชิกสภาเทศบาล                      
ประธานสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัว เขต 2 ขออนุญาตลาการประชุมสภาครั้งนี้ เนื่องจากมีภารกิจ
    สำคัญ ซึ่งกระผมได้พิจารณาแล้วจึงอนุญาตให้ลาได้   
 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
    - สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวัน 23  
    มีนาคม  2565 

 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล                                                                   
ประธานสภาเทศบาลฯ  นาครัว  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  23 
    มีนาคม 2565 มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี
    สมาชิกท่านใดขอแก้ไข ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบ
    ว่า มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีสมาชิกสภาเทศบาล             
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ตำบลนาครัว อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ท่านใดให้ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล             
    นาครัว สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒3 
    มีนาคม ๒๕๖๕ 

 ขอได้โปรดยกมือครับ  
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรอง 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 
    ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ.... 



หน้า 4 จาก 35 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสภา        
    เทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕             
    เมื่อวันที่ ๒3 มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

  3.๑ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ             
   รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักปลัดเทศบาล) 

        - แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  
          (เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา)    
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
นายทวี  สารใจวงศ์              เรี ยน  ประธานสภ าเทศบาลตำบลนาครัว  สมาชิ ก สภ าเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลนาครัว ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบล                
    นาครัว  ขอเสนอญั ตติ  เรื่อง ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจง          
    งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการศึกษา 
    งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ซึ่งมีหลักการและ
    เหตุผล ดังนี้ 
 

 หลักการ 
  ตามที่  เทศบาลตำบลนาครัว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.2565 ได้มีผลบังคับใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และประกาศใช้เมื่อ 20 กันยายน พ.ศ. 
2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น 
 

เหตุผล 
เทศบาลตำบลนาครัว ได้ตั้งงบประมาณในแผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา เนื่องจากกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะไม่ถูกต้อง สำนักปลัดเทศบาลตำบล               
นาครัว จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ใหม ่รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 

/ข้อความเดิม... 
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ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน 50 ชุดๆละ 1,680 บาท โดย
มี  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  โต๊ะสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 
(กว้าง) 80 x (ยาว) 60 x (สูง) 76 ชม. ความสูงจาก
พ้ืนถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ชม. ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อกระท รวงมห าด ไทยที่  มท 
0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิ ถุ น ายน  2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 1  

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน 50 ชุดๆละ 1,680 บาท โดย
มี  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  โต๊ะสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดหน้าโต๊ะไม่น้ อยกว่า 
(กว้าง) 40 x (ยาว) 60 x (สูง) 76 ชม. ความสูงจาก
พ้ืนถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ชม. ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อกระท รวงมห าด ไทยที่  มท 
0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิ ถุ น ายน  2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 1 

  
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ดังนั้น นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือขอ
ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน
การศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น 
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                          (นายทวี  สารใจวงศ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาลฯ    อภิปรายแล้วก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิก
    อยู่ในทีป่ระชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ             
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

         - แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  
           (เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา)    

                ของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศ บ าล ต ำบ ล น าค รั ว  มี ม ติ อ นุ มั ติ เป็ น เอ กฉั น ท์                
เลขานุการสภาฯ    
 
มติที่ประชุม             ที่ประชุม  มีมติอนุ มัติ เป็น เอกฉันท์  ให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ แจง         
    งบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

         - แผนงานการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา  
           (เป็นค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา)    

    
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน 50 ชุดๆละ 1,680 บาท โดย
มี  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  โต๊ะสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 
(กว้าง) 80 x (ยาว) 60 x (สูง) 76 ชม. ความสูงจาก
พ้ืนถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ชม. ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อกระท รวงมห าด ไทยที่  มท 
0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิ ถุ น ายน  2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 1  

ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา จำนวน 50 ชุดๆละ 1,680 บาท โดย
มี  คุณลักษณะพ้ืนฐานดังนี้  โต๊ะสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดหน้าโต๊ะไม่น้อยกว่า 
(กว้าง) 40 x (ยาว) 60 x (สูง) 76 ชม. ความสูงจาก
พ้ืนถึงที่นั่งไม่น้อยกว่า 46 ชม. ไม่ปรากฏในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จึงขอ
จัดซื้อตามราคาในท้องถิ่นด้วยความประหยัด โดยถือ
ปฏิ บั ติ ต ามหนั งสื อกระท รวงมห าด ไทยที่  มท 
0808.2/ว1989 ลงวันที่  22 มิ ถุ น ายน  2552 
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และ
รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2564 หน้า 35 ลำดับที่ 1 

 
 
 

/3.2 ญัตติ… 
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  3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
   และขนส่ง (สำนักปลัดเทศบาล)   

        - รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA แบบ VIGO 4WD CAB4   
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 
นายทวี  สารใจวงศ์              เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ขอเสนอ
    ญัตติ เรื่อง ขอรับความเห็นชอบในการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
    ขนส่ง รถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA แบบ VIGO 4WD CAB4 ประเภทรถยนต์นั่ง
    ส่ วน บุ คคล เกิ น  7  คน  ช นิ ด รถนั่ งสอ งตอน  สอ งแถว เล ข ตั ว ร ถ                            
    MROFZ29G101510316 ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล เลขเครื่องยนต์ 1 KD-
    9385692 ปริมาตรกระบอกสูบ 4 สูบ 2,982 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน 
    จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยมีหลักการและเหตุผล
    ดังต่อไปนี้ 
 

หลักการ 

 ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวในการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 
ยี่ห้อ TOYOTA แบบ VIGO 4WD CAB4 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ชนิดรถนั่งสองตอน สองแถว 
เลขตัวรถ MROFZ29G101510316 ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล เลขเครื่องยนต์ 1 KD-9385692 ปริมาตรกระบอก
สูบ 4 สูบ 2,982 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 

 
เหตุผล 

ด้วยเทศบาลตำบลนาครัว ได้ขอความอนุเคราะห์ยานพาหนะเพ่ือใช้ในราชการเทศบาลตำบล   
นาครัว ไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ โดยขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ รถกระบะ               
4 ประตู (โฟวิล) จำนวน 1 คัน เพ่ือใช้การสำรวจพื้นที่ในงานราชการของเทศบาล และใช้ประโยชน์ตามภารกิจ
หน้าที่และอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต่อไป แจ้งตามหนังสือเทศบาลตำบลนาครัว ที่ ลป 56101/335 ลงวันที่ 
๑8 มิถุนายน ๒๕๖4 ที่แนบมาพร้อมญัตตินี้  เนื่องจากเทศบาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันเทศบาลฯ                 
มียานพาหนะไม่เพียงพอสำหรับใช้ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และมีความจำเป็นต้อง มี
ยานพาหนะสำหรับใช้ในการตรวจงานนอกสำนักงาน และมีความจำเป็นต้องมียานพาหนะที่ใช้ในการสำรวจ
พ้ืนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ   พ่ีน้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประชากรในเขตเทศบาลตำบลนาครัว 
จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพ้ืนที่ทำการเกษตรเป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งการเข้าสำรวจพ้ืนที่ในงานของเทศบาล
นั้น ค่อนข้างยากลำบากและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของเทศบาล  
 

/ต่อมาการไฟฟ้า… 

ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย แม่ เมาะ ได้มอบรถยนต์  ยี่ห้อ TOYOTA                   
แบบ VIGO 4WD CAB4 ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ชนิดรถนั่งสองตอนสองแถว เลขตัวรถ 
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MROFZ29G101510316 ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล เลขเครื่องยนต์ 1 KD - 9385692 ปริมาตรกระบอกสูบ 4 สูบ 
2,982 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงในการส่งมอบพัสดุที่ ไม่มี                       
ความจำเป็นต้องใช้งาน ระหว่างสำนักงานเทศบาลตำบลนาครัว โดยมีนายทวี สารใจวงศ์ ในฐานะเป็นผู้รับมอบ
อำนาจ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ ปรากฏตามเอกสารในการส่งมอบพัสดุที่ ไม่มี                
ความจำเป็นต้องใช้งานของ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ลงวันที่ 8 เมษายน 2565 
 

ในการรับมอบรถยนต์คันดังกล่าว เทศบาลยังไม่ได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปใช้ปฏิบัติงานหรือ
เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์คันดังกล่าวแต่อย่างใด 
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาครัว โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย                        
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรปกครอง                
ส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ได้ระบุว่า “กรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ
เป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี หลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ 
ต่อไป” 

จึงขอเสนอญัตติฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ     
รับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์คันดังกล่าว เป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
ของสภาเป็นประการใด เทศบาลจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาเทศบาลตำบลนาครัวต่อไป 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
     ขอแสดงความนับถือ 

                          (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                          (นายทวี  สารใจวงศ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   
 
 

/นายบรรเจษฎ์...   
 

นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   กระผม นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ เนื่องจาก
    พ้ืนที่ของเทศบาลตำบลนาครัวเป็นที่ราบเชิงเขา หากเกิดไฟป่า ทาง            



หน้า 9 จาก 35 
 

    เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถใช้รถยนต์คันดังกล่าว เข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือดับไฟป่า และ
    ยังใช้ในการสำรวจพื้นที่เชิงเขาไดด้้วย ขอขอบคุณครับ   
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายเพชร  มาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1   
   
นายเพชร   มาแก้ว            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายเพชร  มาแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1              
    กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ เนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลยังมีไม่            
    เพียงพอ และอีกอย่างเทศบาลได้รับมอบครุภัณฑ์โดยไม่ได้ใช้งบประมาณ
    ของเทศบาลในการจัดซื้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ขอบคุณครับ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายธนวัฒน์  จอมเอ้ย  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1   
   
นายธนวัฒน์  จอมเอ้ย            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายธนวัฒน์  จอมเอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1        
    กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับญัตตินี้ เพ่ือให้เทศบาลมีรถยนต์ซึ่งเป็นรถ 4WD               
    (โฟวิล) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบเชิงเขาได้ 
    ซึ่งรถยนต์ธรรมดาเข้าไปไม่ถึง ขอขอบคุณครับ     
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบให้รับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 
    ยี่ห้อ TOYOTA แบบ VIGO 4WD  CAB4  
    ของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

/นางสาววิมพ์วิภา... 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   
เลขานุการสภาฯ     
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มติที่ประชุม             ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการรับมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ
    และขนส่ง รถยนต์  ยี่ห้อ TOYOTA แบบ VIGO 4WD CAB4 ประเภท          
    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ชนิดรถนั่งสองตอน สองแถว  เ ล ข ตั ว ร ถ 
    MROFZ29G101510316 ชนิดเครื่องยนต์ ดีเซล เลขเครื่องยนต์1 KD-                                         
    9385692 ปริมาตรกระบอกสูบ 4 สูบ 2,982 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ              
    จำนวน 1 คัน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม่เมาะ 
 

  3.3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย                  
   ประจำปี พ.ศ. 2565   

      - ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
   การจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน  (Community Isolation : CI) ของ                    
   โรงพยาบาลแม่ทะ (สำนักปลัดเทศบาล) 

 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

 

นายทวี  สารใจวงศ์              เรี ยน  ประธานสภ าเทศบาลตำบลนาครัว  สมาชิ ก สภ าเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ  ตำบลนาครัว ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบล                
    นาครัว ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย                  
    ประจำปี พ.ศ. 2565   
        - ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน          
    การจั ดตั้ งศู น ย์ แยก โรคชุ ม ชน   (Community Isolation : CI) ขอ ง                 
    โรงพยาบาลแม่ทะ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community 

Isolation: CI) โรงพยาบาลแม่ทะ เป็นเงิน  91,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลแม่ทะ โดยการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวของโรงพยาบาลแม่ทะ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ดังนี้ 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย 
งบประมาณท่ีตั้งไว้                  369,533.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ                  310,602.-  บาท 
โอนลดเป็นเงิน          91,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ                      219,602.-   บาท 

/โอนตั้งจ่าย… 
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน 
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(Community Isolation: CI) โรงพยาบาลแม่ทะ 

งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน           0.-  บาท 
โอนเพิ่มเป็นเงิน           91,000.-  บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          91,000.-  บาท 

 รวมโอนงบประมาณ ทั้งสิ้น   จำนวน      91,000 .-  บาท 
 

เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation: CI) โรงพยาบาลแม่ทะ
แจ้งตามหนังสือโรงพยาบาลแม่ทะ ที่ ลป 0033.301/673 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 (ปรากฏในแผนงาน
สาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (ตามโครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน 
(Community Isolation : CI) โรงพยาบาลแม่ทะ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัวห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565) 

 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลนาครัวได้รับหนังสือโรงพยาบาลแม่ทะ ที่ ลป 0033.301/673 ลงวันที่ 

11 เมษายน 2565 เสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation 
: CI) ของโรงพยาบาลแม่ทะ จากเทศบาลตำบลนาครัว เป็นเงิน ๙๑,๐๐๐ บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)  
ในอำเภอแม่ทะ 

2. เพ่ือจัดเป็นสถานที่รองรับประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) เข้ารับการรักษาไม่น้อยกว่า 10 วัน  
  3. เพ่ือแก้ปัญหาโรงพยาบาลขาดเตียงรับรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
เทศบาลตำบลนาครัว พิจารณาแล้วเห็นว่า เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๐ (๔) “การป้องกันและระงับโรคติดต่อ” และ (๙) “หน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล” และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๖ (๑๙) “การสาธารณสุข 
การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล” และเมื่อพิจารณาการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community 
Isolation : CI) ของโรงพยาบาลแม่ทะ เป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-
2019 หรือ โควิด-19 ในพ้ืนที่อำเภอแม่ทะ  เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว รวมถึง
ประชาชนในอำเภอแม่ทะและประชาชนในจังหวัดลำปางโดยส่วนรวม เป็นการดำเนินการที่ในภารกิจที่เป็น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายดังกล่าวข้างต้นบัญญัติไว้ โดยโรงพยาบาลแม่ทะเป็นหน่วยงาน
ดำเนินการ เทศบาลไม่ได้ดำเนินการเอง ประกอบกับในการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน
ของโรงพยาบาลแม่ทะ โรงพยาบาลได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 
๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีงบประมาณของโรงพยาบาลสมทบเป็นเงิน 6๔๕,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๗ 
ของค่าใช้จ่ายตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนในการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชนของโรงพยาบาลแม่ทะ  

/และจากการตรวจสอบ… 

และจากการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลนาครัว
ที่ตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน (ไม่รวมเงินอุดหนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น) พบว่า ตั้งจ่ายไว้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185,๐๐๐ บาท หากรวมกับเงินอุดหนุนในการจัดตั้ง
ศูนย์แยกโรคชุมชนของโรงพยาบาลแม่ทะที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท  
จะรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 276,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.19 ของรายได้จริงของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔             
ที่ผ่านมาไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้แก่เทศบาล (๒3 ,061,795 บาท)  ซึ่งไม่เกินอัตราส่วนการ                     
ตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนของเทศบาลตำบล (ไม่ เกินร้อยละสาม) (691 ,853.85) ตามข้อ ๕                       
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมที่กำหนดไว้ 
  ประกอบกับอำเภอแม่ทะได้แจ้งเทศบาลตำบลนาครัวทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด              
ของโรคโควิด-19 ของอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 จนถึงวันที่ 4 เมษายน 
2565 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในพ้ืนที่อำเภอแม่ทะเพ่ิมสูงขึ้น เฉลี่ยวันละ 100 กว่ารายต่อวัน                     
จึงมีความจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงอาคารตรีรัตนาราม โรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือจัดทำศูนย์แยกโรคชุมชน 
(Community Isolation : CI) เพ่ือแก้ปัญหาโรงพยาบาลแม่ทะขาดเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (Covid-19) เป็นการเร่งด่วน และอาจขออนุมัติต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง เพื่อยกระดับ
ศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation : CI) ระดับอำเภอ เป็นโรงพยาบาลสนามเพ่ือให้สอดรับ                   
กับสถานการณ์โรคต่อไป แจ้งตามหนังสืออำเภอแม่ทะ ที่ ลป 0023.13/865 ลงวันที่ 5 เมษายน 2565 
  ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะให้เงินอุดหนุนแก่โรงพยาบาลแม่ทะเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง
ศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation : CI) ของโรงพยาบาลแม่ทะ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ รวมที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
และเนื่องจากเทศบาลไม่ได้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการนี้ไว้ จึงพิจารณาโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน                  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน  (Community Isolation : CI)  ของโรงพยาบาลแม่ทะ       
ตามที่โรงพยาบาลแม่ทะเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาล ตามหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น
ต่อไป 
 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๗ ทวิ กำหนดให้    

“การจ่ายเงินตามมาตรา ๖๗ (๘) - เงินอุดหนุน และการจ่ายเงินเพ่ือการลงทุน  เทศบาลจะกระทำได้เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ”    

ดังนั้น  เทศบาลจึงนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่าย
เป็นเงินอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation : CI) ของโรงพยาบาลแม่ทะ เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 หรือ โควิด-19 ในพ้ืนที่อำเภอแม่ทะ 
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาครัว ประชาชนในอำเภอแม่ทะ และประชาชนในจังหวัด
ลำปางโดยส่วนรวมต่อไป 
 

/จึงขอเสนอญัตติฯ…. 

จึงขอเสนอญัตติฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ 
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                          (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                          (นายทวี  สารใจวงศ์) 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายสมศักดิ์   โยธา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2   
   
นายสมศักดิ์   โยธา            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายสมศักดิ์    โยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2           
    กระผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับญัตตินี้ครับ เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาประชาชน
    ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งโรงพยาบาล
    แม่ทะไม่มีสถานที่เพียงพอสำหรับเป็นที่กักตัวของผู้ติดเชื้อ กระผมจึงเห็นว่า
    การจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชนดังกล่าวเป็นประโยชนต่อประชาชนตำบล            
    นาครัวและอำเภอแม่ทะ ขอขอบคุณครับ              
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่านใด เห็นชอบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี                 
    พ.ศ. 2565   
        - ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน          
    การจั ดตั้ งศู น ย์ แยก โรคชุ ม ชน   (Community Isolation : CI) ขอ ง                 
    โรงพยาบาลแม่ทะ  
    ของสำนักปลัดเทศบาล ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิ กสภ าเทศบาลตำบลนาครั ว  มี มติ เห็ น ชอบ เป็ น เอกฉั นท์                
เลขานุการสภาฯ     
 
 

/มติที่ประชุม...            
มติที่ประชุม             ที่ ป ระชุ ม  มี มติ เห็ น ชอบ เป็ น เอกฉั น ท์  ใน การโอน งบ ป ระมาณ                       
    รายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565   

      - ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน          
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    การจั ดตั้ งศู น ย์ แยก โรคชุ ม ชน   (Community Isolation : CI) ขอ ง                 
    โรงพยาบาลแม่ทะ เป็นเงิน  91,๐๐๐ บาท ให้แก่โรงพยาบาลแม่ทะ               
    โดยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕6๕               
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุน
    โครงการดังกล่าวของโรงพยาบาลแม่ทะ ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนจาก                        
    เทศบาล ดังนี้ 
 

โอนลด 
แผนงานงบกลาง 

งบกลาง ประเภท เงินสำรองจ่าย 
งบประมาณท่ีตั้งไว้                  369,533.-   บาท 
งบประมาณก่อนโอนคงเหลือ                  310,602.-  บาท 
โอนลดเป็นเงิน          91,000.-   บาท 
งบประมาณหลังโอนคงเหลือ                      219,602.-   บาท 

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน 

(Community Isolation: CI) โรงพยาบาลแม่ทะ 

งบประมาณท่ีตั้งไว้           0.-  บาท 
งบประมาณก่อนโอน           0.-  บาท 
โอนเพิ่มเป็นเงิน           91,000.-   บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอน          91,000.-   บาท 

 รวมโอนงบประมาณ ทั้งสิ้น   จำนวน      91,000 .-  บาท 
 
 เพ่ือจ่ายอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation: CI) โรงพยาบาล

แม่ทะแจ้งตามหนังสือโรงพยาบาลแม่ทะ ที่ ลป 0033.301/673 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 (ปรากฏใน
แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน) (ตามโครงการอุดหนุนการจัดตั้งศูนย์แยก
โรคชุมชน (Community Isolation : CI) โรงพยาบาลแม่ทะ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัวห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2565) 
 
    3.4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
    (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตั้งอยู่ (สำนักลัดเทศบาล) 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

/นายทวี...   
นายทวี  สารใจวงศ์              เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ขอเสนอ  
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    ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ  จำกัด               
    (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตั้งอยู่ มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด                    
( มหาชน ) เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่ ดังมีหลักการและเหตุผล ดังต่อไปนี้  
 

เหตุผล 
ด้วยเทศบาลตำบลนาครัว ได้รับแจ้งจาก อำเภอแม่ทะว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด           

( มหาชน ) ได้ขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำเรื่องเข้าสภาท้องถิ่นเพ่ือมีมติเห็นชอบ             
ให้ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด  ( มหาชน ) ได้ดำเนินการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อนำหลักฐาน
มาประกอบในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ให้ถูกต้องการกฎหมาย  โดยให้สภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของสภาท้องถิ่น กฎกระทรวง      
หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงผลกระทบภายในขอบเขตที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตนในการดูแล
สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่  หากได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าอันอยู่ในพ้ืนที่               
ของตน จะเกิดผลกระทบต่อการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชน
ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือไม่ อย่างไร แล้วเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้
ต่อไป แจ้งตามหนังสืออำเภอแม่ทะ ที่ ลป 0023.13/ว 716  ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

เทศบาลตำบลนาครัว พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือให้การดำเนินงานการเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ 
ป่าไม้ ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน )  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย 
และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลตำบลนาครัวดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบล
นาครัว ให้บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน )เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าว
ข้างต้น  

 
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1.  พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ มาตรา 54 (30) วรรค 2 “การขออนุญาต
และการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง” 

2. กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพ.ศ. ๒๕๕๘ข้อ ๓๗ 
“คำขออนุญาต ใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอโอนใบอนุญาต และคำขอรับใบแทนใบอนุญาต               
ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

3 . ประกาศกรมป่ าไม้  เรื่ อ ง ก ำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุ ญ าต  และแบบ อ่ืนๆ                          
ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าพ.ศ. ๒๕๕๘ 

- แบบคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ข้อ 5 (7)“หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นจากสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นตั้งอยู่” 

 
/จึงขอเสนอญัตตินี้… 

จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ตั้งอยู่ เพ่ือดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น  
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ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                        (นายทวี  สารใจวงศ)์ 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายบัณฑิต  สุขะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2  
   
นายบัณฑิต  สุขะ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายบัณฑิต   สุขะ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 2 
    กระผมขอเรียนสอบถามไปยังผู้บริหาร อยากจะให้อธิบายให้ชัดเจนว่า            
    สถานที่ที่จะอนุญาตให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด ( มหาชน ) เข้า
    ทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า อยู่ตรงจุดไหน ครับ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2  
   
นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  
    กระผมขอเรียนสอบถามว่าหากอนุญาตให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ 
    จำกัด ( มหาชน ) เข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์แล้ว จะมี
    การเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่รายปีหรือไม่  หากมีขอให้ชี้แจงให้สภาฯ ทราบด้วย 
    ขอขอบคุณครับ 
     
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           ขอเชิญ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ครับ ชี้แจงข้อซักถามของท่าน 
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ 
  
นายทวี  สารใจวงศ์            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
นายกเทศมนตรีฯ    กระผม นายทวี  สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว กระผมขอชี้แจง
    การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ เป็นไปตามแบบคำขออนุญาตเข้าทำ
    ประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 
    ๒๔๘๔ (แบบ ป.๘๔-๑) ซึ่งต้องได้รับเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ ส่วนรายละเอียดที่ทางท่านสมาชิกฯ สอบถาม                 
    ขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง ขอบคุณครับ  
 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ.... 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์         ขอเชิญ นายนัฐพันธ์  บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว ครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    
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นายนัฐพันธ์  บุตรต๋า            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ  กระผม นายนัฐพันธ์   บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว     
    กระผมขอเรียนให้ทราบว่าพ้ืนที่ป่าไม้เป็นทรัพย์สินของกรมป่าไม้ มิใช่เป็น
    ของเทศบาล เมื่อมีหน่วยงานอื่นจะเข้ามาทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ จะต้อง
    ได้รับอนุญาตจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ เพ่ือปฏิบัติ
    ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔  ส่วนการเรียกเก็บค่ารายปี
    นั้น ต้องเป็นการพิจารณาของทางจังหวัด ขอเรียนให้ทราบครับ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 
    เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตั้งอยู่ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิ กสภ าเทศบาลตำบลนาครั ว  มี มติ เห็ น ชอบ เป็ น เอกฉั นท์                 
เลขานุการสภาฯ    
 
มติที่ประชุม             ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด 
    (มหาชน) เข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ตั้งอยู่ 
 
    3.5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จาก
    การใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2557 – 2560 มาอยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลตำบล
    นาครัว จำนวน 2 รายการดังนี้  (สำนักปลัดเทศบาล) 
             1. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิธีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ 
        6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
    2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว             
        อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970 เมตร                   
        หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตารางเมตร) 

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
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นายทวี  สารใจวงศ์              เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ขอเสนอ  
    ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้
    จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
    2560 มาอยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 
    2 รายการดังนี้  (สำนักปลัดเทศบาล) 
             1. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิธีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ 
        6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
    2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว             
        อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970 เมตร                   
        หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตารางเมตร) 
    มีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้
จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 มาอยู่ในความดูแลและ
บำรุงรักษา ของเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครัว   
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

๒. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ 
จังหวัดลำปาง (กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๘๕๐ ตารางเมตร )  

  

เหตุผล 
ตามท่ี หนังสืออำเภอแม่ทะ  ด่วนที่สุด ที่ ลป 0618.1/ว 622 ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ 
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง  

หนังสืออำเภอแม่ทะ ด่วนที่สุด ที่ ลป 0618.3 /ว 699 ลงวันที่ 5  พฤษภาคม  2565             
เรื่อง  ขอเลื่อนการประชุมหารือการโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปางในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ออกไปก่อน เนื่องจาก ในการรับโอนทรัพย์สินไปดูแล บำรุงรักษา               
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำรายการทรัพย์สินดังกล่าวเข้าหารือ               
ต่อ สภาเทศบาลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนดำเนินการแจ้งความประสงค์ตอบรับให้จังหวัดลำปาง 
และขอให้เทศบาลดำเนินการตรวจสอบรายการทรัพย์สินของจังหวัดลำปางดังกล่าว และกรณีมีข้อขัดข้อง
หรือไม่ประสงค์จะรับโอน ขอให้ระบุเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรรายงานอำเภอแม่ทะทราบ นั้น 

/จากการตรวจสอบ... 
  จากการตรวจสอบรายการทรัพย์สินของจังหวัดลำปาง มีทรัพย์สินที่อยู่ ในความดูแล                   
ของเทศบาลตำบลนาครัวมี จำนวน ๒ รายการ ดังนี้ 

๑. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิถีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครัว   
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อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
๒. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ 

จังหวัดลำปาง (กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๔,๘๕๐ ตารางเมตร) 

 

  เนื่องจากพัสดุที่เทศบาลตำบลนาครัว ประสงค์จะรับโอนมาอยู่ในความดูแล บำรุงรักษา           
ของเทศบาล เป็นภาระติดพันที่เทศบาลจะต้องดำเนินการต่อไปหลังจากการรับโอนแล้ว  ดังนั้น เทศบาลจึงต้อง
ขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาครัวในการรับโอนพัสดุรายการดังกล่าวก่อน จึงจะสามารถรับโอน
พัสดุดังกล่าวได้   โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่แจ้งแนววินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ ได้ระบุว่า “กรณีที่มี
ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุ หรือมอบให้เป็นผู้ดูแล
พัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ
นั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดี 
หลังจากท่ีได้รับพัสดุมาแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป” 
 

จึงขอเสนอญัตติฯ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับ
โอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จาการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 จำนวน 2 รายการดังกล่าวข้างต้น  มาอยู่ในความดูแลและการบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลนาครัว 
ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของสภาเป็นประการใด เทศบาลจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมติของสภาเทศบาลตำบล
นาครัวต่อไป 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                        (นายทวี  สารใจวงศ)์ 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายสมศักดิ์   โยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2  
   
นายสมศักดิ์   โยธา            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายสมศักดิ์   โยธา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 2 
    กระผมเห็นด้วยที่จะรับโอนทรัพย์สินตามญัตติที่ท่านนายกเสนอ ดังเช่น
    อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ สามารถใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับ
    ประชาชน และเม่ือเกิดการชำรุดเทศบาลก็สามารถดำเนินการซ่อมบำรุงได้   

/กระผมขอยกตัวอย่าง... 
    กระผมขอยกตัวอย่าง เช่น ถนนบ้านน้ำโท้งและไฟกิ่ง ซึ่งเกิดการชำรุดขึ้น 
    แต่เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล จึงไม่สามารถที่จะซ่อมแซม            
    บำรุงรักษาได้ หากเป็นทรัพย์สินของเทศบาล เทศบาลจะสามารถดำเนินการ
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    ซ่อมบำรุงรักษาได้ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่
    ขอขอบคุณครับ 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายเอกพล  เรือนแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   

นายเอกพล  เรือนแจ้            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายเอกพล  เรือนแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1  
    กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้  เนื่องจาก อาคารศูนย์ เรียนรู้ฯ ถูกปล่อย             
    รกร้างมานานไม่สามารถใช้ประโยชน์ใดได้ หากรับโอนเป็นทรัพย์สินของ
    เทศบาลก็จะสามารถเข้าใช้ประโยชน์จัดกิจกรรมต่างๆ ได้  
     

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   

นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   กระผม นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1 กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ เนื่องจาก
    อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ถูกปล่อยรกร้างไม่ได้รับการดูแลรักษา เมื่อรับโอนเป็น
    ทรัพย์สินของเทศบาลแล้ว ก็จะสามารถซ่อมบำรุงรักษาได้และสามารถใช้
    ประโยชน์จากตัวอาคาร รวมถึงพ้ืนที่ว่างเปล่าข้างหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้    
                                 หากดำเนินการปรับพ้ืนที่ดังกล่าวไม่ให้รกร้าง อาจใช้เป็นสถานที่ในการ              
    จัดกิจกรรมต่างๆ ได้อีกด้วย  
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์   เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้จากการใช้จ่าย
    งบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
    มาอยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลนาครัว จำนวน 2 
    รายการ ดังนี้    

/1. อาคารศูนย์… 
             1. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิธีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ 
        6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
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    2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว             
        อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970 เมตร                   
        หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตารางเมตร) 
    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สมาชิ กสภ าเทศบาลตำบลนาครั ว  มี มติ เห็ น ชอบ เป็ น เอกฉั นท์                 
เลขานุการสภาฯ    
 
มติที่ประชุม             ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ในการรับโอนทรัพย์สินที่จัดหาได้
    จากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดลำปาง ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
    2557 – 2560 มาอยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลตำบล           
    นาครัว จำนวน 2 รายการ ดังนี้    
             1. อาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้การแกะสลักไม้และวิธีชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ 
        6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  
    2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ตำบลนาครัว             
        อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง (กว้าง 5.00 เมตร ยาว 970 เมตร                   
        หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4,850 ตารางเมตร) 
 
    3.6 ญั ตติ  เรื่อง ขออนุ มัติยกเลิกการใช้จ่ ายเงินสะสมประจำปี                    
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วย
    ไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ 6 งบประมาณ 
    3,255,000 บาท 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

 
นายทวี  สารใจวงศ์              เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ขอเสนอ  
    ญั ต ติ  เรื่ อ ง  ข อ อ นุ มั ติ ย ก เลิ ก ก า ร ใช้ จ่ า ย เงิ น ส ะ ส ม ป ร ะ จ ำ ปี                    
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วย           
    ไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ 6 งบประมาณ 
    3,255,000 บาท 
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

/หลักการ... 
หลักการ 
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  ตามที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาครัว ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ในการขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้ านหลุก                           
(ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ที่ 6 โดยทำการปรับปรุงเป็นท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
0.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 396.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปเทศบาลตำบลนาครัวกำหนด สถานที่
ดำเนินการ บ้านหลุก หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  งบประมาณ 3 ,255,000 บาท  
(สามล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตามโครงการปรับปรุง
ท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1  บ้านหลุก หมู่ที่ 6  ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัว (พ.ศ.2561- 2565 ) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  หน้า8  ลำดับที่  4 

 
       เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลนาครัว ได้มีคำสั่งที่ 091/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1  บ้านหลุก หมู่ที่ 6 และคณะกรรมการชุดดังกล่าว ได้จัดทำราคากลาง 
(ด้วยเอกสาร) เสร็จเรียบร้อย ซึ่งกำลังดำเนินการบันทึกข้อมูลระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ตรวจพบ
ปัญหาดังนี้ 
                1. ปริมาณงานขัดแย้งกับรูปแบบรายการ 
  2. รายการคำนวณบางรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณงานชลประทาน อีกทั้ง
กิจการดังกล่าวอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาครัว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้าน
กิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  หากเทศบาลตำบลนาครัวดำเนินการต่อไป จะส่งผลให้
รัฐเกิดความเสียหาย จึงจำเป็นต้องขออนุมัติยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565               
เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก(ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1  
บ้านหลุก หมู่ที่ 6 
 

ข้อระเบียบกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  
2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้ องถิ่น ภายใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท         
ตามระเบียบแล้ว 

 
/(3) ให้กันเงินสะสม… 
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 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ             
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้   
การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 เพ่ือเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขออนุมัติยกเลิกการ             
ใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานี
สูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1  บ้านหลุก หมู่ที่ 6 
  ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                        (นายทวี  สารใจวงศ)์ 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์     ก่อนที่จะเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว อภิปรายญัตตินี้ กระผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอเชิญ นายศักดา กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว ชี้แจงรายละเอียด
    เพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตตินี้ ขอเชิญครับ 
 
นายศักดา  กันหาเวียง            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
ปลัดเทศบาลฯ     กระผม  นายศักดา  กันหาเวียง ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว ขอชี้แจงเหตุผล              
    ที่ต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลนาครัว  ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสม
    ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ
    รับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่  1               
    บ้านหลุก หมู่ 6 งบประมาณ 3,255,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภา
    เทศบาลให้ใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว ในคราวประชุม
    สภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ไปแล้ว
      เนื่องจากคณะกรรมการจัดทำราคากลางโครงการดังกล่าวนี้                
    ได้ตรวจพบว่าประมาณการตามหลักเกณฑ์คำนวณราคากลางขัดแย้งกับ
    แบบรูปรายการ กล่าวคือ แบบรูปรายการถูกต้องแต่ประมาณการบาง   
    รายการต้องใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคางานในงานชลประทานทำให้ 
    งบประมาณที่คำนวณใหม่นี้สูงกว่าที่ได้รับอนุมัติ แต่ปรากฏว่าประมาณการ
    เดิมไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินราคางานในงานชลประทาน หากเทศบาล 
    ดำเนินการก่อสร้างต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  ดังนั้น 
    จึงต้องขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมเป็น           
   

  /ค่าใช้จ่าย.. 
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    ค่าใช้จ่ายโครงการดังกล่าว และในญัตติต่อไปท่านนายกเทศมนตรีตำบล             
    นาครัว จักได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ เสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงิน
    สะสมโครงการเดิมแต่ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมงบประมาณใหม่ที่คำนวณ
    ราคากลางตามหลักเกณฑ์ ที่ถูกต้อง ขอขอบคุณครับ   
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เชิญ นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง  
ประธานสภาเทศบาลฯ      
   
นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน                  
ผู้อำนวยการกองช่าง    กระผม  นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้
    โครงการดังกล่าวผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการออกแบบ และส่งมอบแบบแปลน
    พร้อมปริมาณงาน โดยทางคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ทำการตรวจรับไว้
    แล้ว ซึ่งแบบแปลนและรายการสอดคล้องกัน แต่เมื่อคณะกรรมการกำหนด
    ราคากลางได้ดำเนินการลงระบบราคากลางและการคำนวณปริมาณงาน
    ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่กรมบัญชีกลางกำหนด ปรากฏว่าการประมาณ
    ราคางานที่ผู้รับจ้างคำนวณมานั้นใช้หลักเกณฑ์คำนวณประเมินราคางานใน
    งานอาคาร แต่ที่ถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ต้องใช้หลักเกณฑ์การประเมิน
    ราคางานในงานชลประทาน และรายการวัสดุบางรายการเช่น แท่งคอนกรีต                       
    หมอนรอง ผู้รับจ้างคำนวณไว้ใช้จำนวน 134 แท่ง แต่ใช้จริงจำนวน                 
    75 แท่ง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่สามารถที่จะทำการแก้ไข         
    เปลี่ยนแปลงรายการได้เนื่องจากเป็นอำนาจอนุมัติจากสภาฯ ดังนั้นจึงต้อง
    ขออนุมัติจากสภาเทศบาลฯ ขอเรียนให้ทราบครับ  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายสมพงษ์  โยธานวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   
นายสมพงษ์  โยธานวล            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายสมพงษ์  โยธานวล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 1 
    กระผมขอเรียนสอบถามทางกองช่างครับ ว่า การจัดทำแบบแปลนและ      
    คำนวณราคา ก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนการจัดทำราคากลางที่ตรวจสอบพบว่า
    เกิดข้อผิดพลาด ทำไมถึงปล่อยให้เวลาล่วงเลยจนเกิดข้อผิดพลาดขนาดนี้              
    ทำให้เสียเวลาการดำเนินงาน ซึ่งต้องย้อนกลับไปเริ่มกระบวนการใหม่ ผู้ที่เสีย
    ผลประโยชน์คือชาวนา เนื่องจากโครงการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว 
    เพราะขณะนี้ถึงช่วงฤดูทำนา จะสามารถดำเนินการได้คงเป็นปลายปี กระผม
    ขอฝากไว้เป็นข้อคิดครับ   
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 

/นางสาววิมพ์วิภา... 
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นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์     เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิ กฯ  ท่ าน ใดอนุ มั ติ ให้ ย ก เลิ กการใช้ จ่ าย เงินสะสมประจำปี                    
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วย           
    ไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ 6 งบประมาณ 
    3,255,000 บาท 
    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สม าชิ ก สภ า เท ศบ าล ตำบ ล น าค รั ว   มี ม ติ อ นุ มั ติ เป็ น เอ กฉั น ท์                 
เลขานุการสภาฯ    
 
มติที่ประชุม             ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์  ให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี                   
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วย           
    ไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ 6 งบประมาณ 
    3,255,000 บาท 
 
    3.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุ มัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ               
    พ.ศ. 2565 
          - เป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำ                
    ด้วยไฟฟ้าบ้ านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่  1 บ้านหลุก หมู่ 6            
    งบประมาณ 3,441,000 บาท 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลนาครัวเสนอญัตติ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ         
 

 

นายทวี  สารใจวงศ์              เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน กระผม นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ก่อนที่จะ
    เสนอญัตติ  กระผมขอแจ้งรายละเอียดข้อมูลยอดเงินสะสม ณ วันที่  8     
    มิ ถุ น ายน  2565  เทศบาลตำบลนาครั วมี ยอดเงินสะสม จำนวน                                
    3,240,362.36 บาท กรณีที่สภาเทศบาลตำบลนาครัว มีมติอนุมัติ                     
    ให้ยกเลิกการใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นค่าใช้จ่าย
    โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดัน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก               
    (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 3,255,000 บาท  

                            /เมื่อรวมกับเงินสะสม...  
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    เมื่ อรวมกับเงินสะสมคงแหลือ ที่ สามารถนำไปใช้จ่ ายได้  ณ วันที่  8                          
    มิ ถุ น ายน  2 5 6 5  ต ามที่ รายงานต่ อสภ าเท ศบ าลตำบ ลน าครั ว                      
    จำนวน 3,240,362.36 บาท  เทศบาลจะมีเงินสะสมในปีงบประมาณ               
    พ.ศ. 2565 คงเหลือที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ เป็นจำนวนเงินทั้ งสิ้น             
    6,495,362.36 บาท ขอเรียนให้ทราบครับ 
     ต่อไป กระผมขอเสนอญัตติ  เรื่อง ขออนุมัติ ใช้จ่ายเงินสะสม                   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็ นค่ าใช้จ่ ายโครงการปรับปรุงท่อส่ งน้ ำรับแรงดันสถานีสูบน้ ำ                
    ด้ วยไฟ ฟ้ าบ้ านหลุ ก  (ดอนหนองช้ าง) ช่ ว งที่  1  บ้ านหลุ ก  หมู่  6            
    งบประมาณ 3,441,000 บาท 
    โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
 

หลักการ 
  ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดัน

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก หมู่ที่ 6 โดยทำการปรับปรุงเป็นท่อเหล็ก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 396.00 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปเทศบาลตำบลนาครัว   
กำหนด สถานที่ดำเนินการ บ้านหลุก หมู่ที่  6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง  งบประมาณ 
3,441,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตาม
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1  บ้านหลุก              
หมู่ที่  6 ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาครัว (พ.ศ.2561- 2565 ) ฉบับแก้ไข ครั้งที่  1/2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน หน้า 6 ลำดับที่  1 

เหตุผล 
  เนื่ อ งจากโครงการปรับปรุงท่ อส่ งน้ ำรับแรงดันสถานี สู บน้ ำด้ วยไฟ ฟ้ าบ้ านหลุ ก                    
(ดอนหนองช้าง) ช่วงที่  1 บ้านหลุก หมู่ที่ 6 เป็นกิจการ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการเพ่ือ แก้ไขปัญหา
การขาดแคลนในการทำการเกษตรให้กับประชาชน  บ้านหลุก หมู่ที่  6 ตำบล นาครัว อำเภอแม่ทะ              
จังหวัดลำปางงบประมาณ 3,441,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) อีกทั้งกิจการดังกล่าว
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลนาครัว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านกิจการที่จัดทำ               
เพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน  จึงจำเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดัน
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุกหมู่ท่ี 6 
  

ข้อระเบียบกฎหมาย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4)               
พ.ศ. 2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
/(1) ให้กระทำได้… 
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 (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท               
ตามระเบียบแล้ว 

 (3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัย
เกิดข้ึน 

 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินขาดสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ               
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด            
ให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง                
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 จึงขอเสนอญัตตินี้ ต่อสภาเทศบาลตำบลนาครัวเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม     
ตามโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำรับแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลุก (ดอนหนองช้าง) ช่วงที่ 1 บ้านหลุก 
หมู่ที่ 6 งบประมาณ 3,441,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  ข้างต้น 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว เพ่ือพิจารณาต่อไป 
      ขอแสดงความนับถือ 
                         (ลงชื่อ)     ทวี  สารใจวงศ์     ผู้เสนอญัตติ 
                        (นายทวี  สารใจวงศ)์ 
                     นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว  
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           พักการประชุมสภาฯ 5 นาที 
ประธานสภาเทศบาลฯ      
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายพนม หม่องเปี้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   
นายพนม  หม่องเปี้ย            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายพนม  หม่องเปี้ย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 1 
    กระผมขอเห็นด้วยกับญัตตินี้ แต่ขอเรียนสอบถามไปยังผู้บริหาร หากสภาฯ 
    อนุมัติญัตติฯ ในวันนี้ จะสามารถดำเนินการได้ทันก่อนทำนาหรือไม่ เนื่องจาก
    จะได้แจ้งทางชาวนาให้รับทราบเตรียมการทำนาต่อไป   

 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายสุริยา  เรือนเอ้ย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2  
   

/นายสุริยา... 
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นายสุริยา  เรือนเอ้ย            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายสุริยา  เรือนเอ้ย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 2 
    เนื่องจากสภาฯ เคยอนุมัติญัตติเป็นค่าใช้จ่ายโครงการนี้ไปครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ
    เกิดข้อผิดพลาดขึ้นชาวนาต้องเลื่อนการทำนาและการดำเนินการก่อสร้าง
    โครงการต้องเลื่อนออกไป ดังนั้นกระผมอยากให้กำชับทางกองช่างและ
    เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ทำงานด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้น หากเกิด        
    ข้อผิดพลาดอีกจะทำให้เสียเวลาต้องดำเนินการเสนอสภาฯ ใหม่อีก 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1  
   

นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
รองประธานสภาเทศบาลฯ   กระผม นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/          
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1 กระผมขอเรียนสอบถาม ว่า ตาม
    แบบแปลนโครงการ การขุดวางท่อส่งน้ำใช้แนววางท่อเดิมหรือแนววาง                
    ท่อใหม่ หากใช้แนววางท่อใหม่ จะได้ไม่เป็นการรบกวนการสูบน้ำเพ่ือทำนา               
    ของชาวนาซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดี  
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับญัตตินี้บ้างครับ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    เชิญ นายสมศักดิ์  โยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 2  
   

นายสมศักดิ์  โยธา            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม  นายสมศักดิ์  โยธา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว  เขต 2 
    กระผมเห็นด้วยกับญัตตินี้ครับ เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
    ให้แก่ชาวนา เมื่อไม่สามารถดำเนินงานโครงการได้ทันช่วงฤดูทำนาปีนี้ เมื่อ
    สภาฯ อนุมัติในการประชุมครั้งนี้แล้ว หากพ้นฤดูทำนาก็จักได้เริ่มกระบวนการ
    โครงการนี้ได้ทันท ี
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เชิญ นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจงข้อซักถามของ 
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกสภาฯ   
   

นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน                  
ผู้อำนวยการกองช่าง    กระผม  นายนิวัติ  สิทธิบุญเรือง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงเรื่องกระบวน
    ดำเนินงานโครงการ เมื่อได้รับได้อนุมัติจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้    
    รอรายงานการประชุมสภาฯ แล้วคำนวณราคากลางใหม่ และดำเนินการ     
    ลงระบบราคากลางและการคำนวณปริมาณงานในระบบการคำนวณราคา
    กลางงานก่อสร้าง ต่อไปจะได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนเรื่องการ
    ก่อสร้าง ในการวางท่อส่งน้ำ จะทำการวางท่อส่งน้ำแนวใหม่คู่ขนานกับแนว
    วางท่อส่งน้ำเดิม ครับ  

  /จ.ส.อ.ยงยุทธ… 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปรายแล้ว 
ประธานสภาเทศบาลฯ    ก่อนที่ผมจะขอมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่า มีสมาชิกอยู่ในที่
    ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ก่อนครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม   เรียนท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ อยู่ในที่ประชุมฯ ครบองค์ประชุม 
เลขานุการสภาฯ  
  

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์           เมื่อสมาชิกอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุมฯ ดังนี้
ประธานสภาเทศบาลฯ    สมาชิกฯ ท่ านใด อนุมัติ ให้ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ               
    พ.ศ. 2565 
          - เป็ นค่ าใช้จ่ ายโครงการปรับปรุงท่อส่ งน้ ำรับแรงดันสถานีสูบน้ ำ                
    ด้ วยไฟ ฟ้ าบ้ านหลุ ก  (ดอนหนองช้ าง) ช่ ว งที่  1  บ้ านหลุ ก  หมู่  6            
    งบประมาณ 3,441,000 บาท 
    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเสนอ 
    ขอได้โปรดยกมือครับ 
 

นางสาววิมพ์วิภา บุญสม  สม าชิ ก สภ า เท ศบ าล ตำบ ล น าค รั ว   มี ม ติ อ นุ มั ติ เป็ น เอ กฉั น ท์                 
เลขานุการสภาฯ    
 

มติที่ประชุม             ที่ประชุม  มีมติอนุ มัติ เป็น เอกฉันท์   ให้ ใช้จ่ ายเงินสะสม ประจำปี                
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 
          - เป็ นค่ าใช้จ่ ายโครงการปรับปรุงท่อส่ งน้ ำรับแรงดันสถานีสูบน้ ำ                
    ด้ วยไฟ ฟ้ าบ้ านหลุ ก  (ดอนหนองช้ าง) ช่ ว งที่  1  บ้ านหลุ ก  หมู่  6            
    งบประมาณ 3,441,000 บาท 
 
ระเบียบวาระท่ี 4           เรื่องอ่ืนๆ 
 

จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ต่อไป กระผมจะเปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกฯ ได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงาน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ของฝ่ายบริหารเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน และให้
    ทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานอ่ืนๆ   
    ขอเชิญ นายนัฐพันธ์  บุตรต๋า หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว         
    รายงานผลการดำเนินงานหรือแจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาลในส่วนที่
    รับผิดชอบ ต่อสภาเทศบาลฯ ครับ    
   

นายนัฐพันธ์   บุตรต๋า            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลฯ   กระผม นายนัฐพันธ์  บุตรต๋า  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลนาครัว ขอ
    แจ้งการดำเนินงานของเทศบาลฯ ดังนี้  
     1. การชำระค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าที่          
    เทศบาลรับผิดชอบ ขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการชำระค่ากระแสไฟฟ้าของ
    สถานีสูบน้ำฯ ในส่วนที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นค่ากระแสไฟฟ้าดังกล่าว ให้แก่ 

/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค... 
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    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่ทะ เป็นจำนวนเงิน 776,146.91 บาท                 
    ไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้น ขอให้ประธานสถานีสูบน้ำ
    ของแต่ละสถานีเร่งรัดการจ่ายชำระค่ากระแสไฟฟ้าฯ ให้แก่การไฟฟ้าฯ                
    ให้เรียบร้อย 
     2. ในวันจันทร์ที่ 13 และวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 ทาง
    เทศบาลตำบลนาครัว ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ             
    สุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว ที่ได้แจ้งลงทะเบียนไว้ในแต่ละหมู่บ้าน หาก
    ปรากฏว่ามีสุนัขและแมวที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ขอให้นำมาฉีดวัคซีนได้ใน
    วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลนาครัว โดยให้เจ้าของสุนัข
    และแมว นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของมาด้วย   
     3. การแจกจ่ายทรายอะเบท เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของลูกน้ำ  
    ยุงลาย ซึ่งเทศบาลได้จัดซื้อทรายอะเบทเรียบร้อยแล้วและจะได้แจกจ่ายให้
    แต่ละหมู่บ้าน โดยให้ อสม.แต่ละหมู่บ้าน สามารถมารับได้ในวันพุธที่ 15 
    มิถุนายน 2565  เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตพ้ืนที่
    ตำบลนาครัว บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1 ดังนั้นจึงขอความร่วมมือช่วยรณรงค์   
    ป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยครับ  
     4. การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
    ได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเรื่องการกำจัดขยะ
    มูลฝอยชุมชน เช่น การทำเทศบัญญัติบ่อดักไขมัน  และการเข้าร่วม              
    โครงการท้องถิ่นรักโลก  ซึ่งเทศบาลตำบลนาครัวได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
    ดังกล่าวแล้ว  และจะขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน           
    กรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจัดส่งให้งานสาธารณสุข ภายในวันศุกร์นี้
    ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ   

  
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ขอเชิญ นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายธีรพงษ์   วงศ์ตุ่น  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 
    กระผมขอหยิบยกนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ที่ได้แถลงใน
    วันที่ 19 พฤษภาคม ปีที่แล้วมา อยากให้นโยบายดังกล่าวเชื่อมโยงกับ  
    นโยบายการช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตของ อบจ.ลำปาง                
    โดยทาง อบจ.ลำปาง ได้จัดทำระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือทั้ง 2 กลุ่ม 
    ขึ้น ในการนี้ กระผมได้นำระเบียบหลักเกณฑ์ฯ มาจากการเข้าร่วมประชุม
    กับทาง อบจ.ลำปาง จึงขอมอบไว้แก่ประธานสภาฯ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร
    พิจารณาดำเนินการช่วยผลักดันการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆให้แก่กลุ่ม
    ผู้พิการและกลุ่มผู้ป่วยวิกฤต ขอฝากไว้ด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
      

/จ.ส.อ.ยงยุทธ... 
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จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ขอเชิญ นายเอกพล  เรือนแจ้ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1  
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายเอกพล  เรือนแจ้            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายเอกพล  เรือนแจ้  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 
    กระผมมีข้อเสนอ 2 เรื่อง ดังนี้ 
     1. เรื่องการนัดประชุมสภาฯ เนื่องจากการนัดประชุมสภาครั้งนี้ 
    หนังสือแจ้งนัดประชุมจัดส่งเมื่อวันศุกร์ โดยกำหนดประชุมวัน จันทร์ อาจทำ
    ให้สมาชิกบางท่านเตรียมตัวไม่ทัน กระผมอยากเสนอให้แจ้งนัดประขุม 
    ล่วงหน้าก่อน 1 อาทิตย์หรืออย่างน้อย 5 วันก่อนประชุม หากเอกสาร  
    ประกอบไม่ครบขอให้ส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมก่อนหรือแจ้งทางกลุ่มไลน์     
    ให้ทราบก่อนครับ  
     2. ทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว               
       ฝากกระผมให้เรียนสอบถามทางผู้บริหาร เรื่องชุดนักเรียน น่าจะเป็นเด็ก
    นักเรียนชั้นประถมศึกษา ว่าเด็กนักเรียนบางคนไม่ได้รับชุดนักเรียน บางคน
    ได้แต่เสื้อ ไม่ทราบว่าติดปัญหาอย่างไร จึงขอให้ผู้บริหารช่วยตรวจสอบ                   
    ด้วยครับ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            ขอเชิญ นายบัณฑิต  สุขะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2  
ประธานสภาเทศบาลฯ    
 

นายบัณฑิต  สุขะ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ    กระผม นายบัณฑิต  สุขะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 2 กระผม
    ขอฝากเรื่องการก่อสร้างถนนเส้นรถไฟเก่า ไม่ทราบว่าเป็นโครงการก่อสร้าง 
    ทาง อบจ.ลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบใช่หรือไม่  เนื่องจากได้ดำเนินการสำรวจ
    บริเวณการก่อสร้างและได้ทำการปักหลักทับเหมืองส่งน้ำ ถ้าหากมีการ    
    ดำเนินการก่อสร้างจริง จะทำการก่อสร้างทับเหมืองส่งน้ำตามที่ปักหลักไว้
    หรือไม่ และอีกอย่าง กระผมจึงขอเรียนสอบถามว่าทาง อบจ.ลำปาง ได้
    จัดทำแบบแปลนการก่อสร้างถนนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยหรือยัง  หากยัง
    ไม่ได้ดำเนินการจัดทำแบบแปลน อยากจะฝากผู้บริหารช่วยประสาน อบจ.
    ลำปาง ในการจัดทำแบบแปลนก่อสร้าง ณ บริเวณเหมืองส่งน้ำหน้าบ้าน
    นายแดน อยากให้ออกแบบให้สามารถทำความสะอาดได้ด้วย เนื่องจาก         
    หากก่อสร้างทับเหมืองบริเวณนั้น เกรงว่าจะเกิดปัญหาดินโคลนทับเหมือง
    เพ ราะบ ริ เวณ นั้ น จะ เอ าดิ น โคลน ออกยาก  ขอฝ าก ไว้ ด้ ว ยค รั บ                
      
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            เชิญ นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/สมาชิก 
ประธานสภาเทศบาลฯ    สภาเทศบาลตำบลนครัว เขต 1    
   

/นายบรรเจษฎ์… 



หน้า 32 จาก 35 
 

นายบรรเจษฎ์ ดวงติ๊บ            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน                  
รองประธานสภาฯ    กระผม นายบรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว/
    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว เขต 1 ก่อนอ่ืนกระผมขอขอบคุณทาง
    เทศบาลตำบลนาครัวที่ ได้จัดหาโคมไฟมอบให้บ้านหลุกแพะ หมู่  11                            
    จำนวน 4 โคม สำหรับติดถนนสายบ้านเหมี้ยง ขอขอบคุณมากครับ                   
    อีกอย่างกระผมมีข้อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดซื้อหินคลุก ว่าทาง     
    เทศบาลจะสามารถจัดซื้อหินคลุกและนำรถบรรทุกของเทศบาลขนหินคลุก
    ดังกล่าวไปถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อได้หรือไม่ และในบริเวณถนนสายทาง
    รถไฟเก่า ซึ่งได้นำบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของบ้านหลุก หมู่ 6 บริเวณบ่อพัก
    น้ำ รถไม่สามารถผ่านเข้าไปได้เนื่องจากบ่อพักดังกล่าวโผล่อยู่เหนือบริเวณ
    ผิวถนน จะขอความกรุณาทางเทศบาลนำหินคลุกไปถมเพ่ือให้รถสามารถ
    สัญจรผ่านไปได้ จึงขอนำเรียนมาเพ่ือพิจาณา ขอขอบคุณครับ 
 
จ.ส.อ.ยงยุทธ เครือวัลย์            มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัวท่านใด จะมีข้อซักถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี  
ประธานสภาเทศบาลฯ  กระผมจักได้เชิญคณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ได้ชี้แจงข้อซักถาม                                                                        
    ขอเชิญ นางปทุม  สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว    
 

นางปทุม  สารใจวงศ์            เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาครัว 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ดิฉัน นางปทุม  สารใจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว ก่อนอ่ืนดิฉัน
    ขอขอบคุณทุกท่านที่เสนอแนะการดำเนินงานต่างๆ ให้กับทางคณะผู้บริหาร  
    และคณะผู้บริหารขอนำเรียนชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ 
     1. เรื่องการช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้พิการและผู้ป่วยวิกฤต 
    ตามที่ท่าน สท. ธีรพงษ์  วงศ์ตุ่น ได้เสนอแนะมา ขอเรียนให้ ทราบว่า      
    เทศบาลมีนโยบายโดยจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการ ช่วยเหลือบุคคลทั้ง 2 
    กลุ่ม ไว้แล้ว แต่เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
    โรคโควิด-19 จึงไม่สามารถดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ บัดนี้                 
    สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ได้คลี่คลายลง ทางเทศบาล  
    จะดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปในส่วนของ
    การของบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. 
    ดำเนินการช่วยเหลือในแต่ละหมู่บ้าน และได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
    จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โครงการ
    ช่วยเหลือผู้สู งอายุ  ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับทาง สสส.         
    เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ผู้พิการและ
    ผู้ป่วยวิกฤตได้อย่างทั่วถึง ทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาฯ
    ทุกท่าน และผู้นำหมู่บ้าน ช่วยสำรวจข้อมูลผู้พิการและผู้ป่วยวิกฤต หรือผู้ที่
    สมควรให้ความช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ ในแต่ละหมู่บ้าน แล้วนำส่งข้อมูลเพ่ือ
    เทศบาลจักได้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ  หรือประสานไปยัง      
 

    /สังคมและความมั่นคง… 
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    สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ให้ความช่วยเหลือต่อไป 
    เนื่องจากทาง พมจ. ได้แจ้งให้สำรวจข้อมูลพร้อมให้ความช่วยเหลือเพราะมี
    โครงการช่วยเหลือรองรับอยู่แล้ว 
     2. การก่อสร้างถนนเส้นทางรถไฟเก่า บ้านหลุกแพะ หมู่ 11 – 
    บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1 ตามที่ท่าน สท.บัณฑิต สุขะ ได้เรียนสอบถาม ขอเรียน
    ชี้แจงให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเทศบาลตำบลนาครัวเป็นผู้ดำเนินงาน
    โครงการ ซึ่งการตรวจสอบแนวเขตที่ได้ปักหลักแนวเขตการก่อสร้างไว้นั้น 
    ทางเทศบาลได้ว่าจ้างสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง สาขาแม่ทะ ให้          
    ดำเนินการตรวจสอบแนวเขต ซึ่งแนวเขตดังกล่าวที่ได้ปักหลักไว้เป็นที่      
    สาธารณะประโยชน์มิใช่เป็นที่ของชาวนา ในการนี้เทศบาลได้ชี้แจงให้ผู้ที่มี
    พ้ืนที่ดังกล่าวรับทราบไปบางท่านแล้ว และขอความร่วมมือทุกท่านช่วย
    ชี้แจงกับผู้ที่มีพ้ืนที่ดังกล่าวให้รับทราบด้วย 
     3. การจัดซื้อหินคลุก ตามที่ท่าน สท.บรรเจษฎ์  ดวงติ๊บ ได้เรียน
    สอบถามว่าสามารถจัดซื้อได้หรือไม่ ขอเรียนให้ทราบว่าการจัดซื้อหินคลุก
    สามารถจัดซื้อได้ เพื่อนำไปซ่อมแซมถนนบางจุดที่ชำรุดเป็นการแก้ไขปัญหา
    เบื้องต้น 
     การขอรับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
     1. อาทิตย์ที่ผ่านมา ท่านนายกฯ ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ได้ออก
    สำรวจพ้ืนที่เพ่ือขอรับงบประมาณการจัดการเรื่องน้ำ ณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ 1                
    บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 5 และฝายน้ำล้น บ้านหลวง หมู่ 2   
     2. อาทิตย์ก่อนหน้า เทศบาลร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน              
    ท้องถิ่น ได้ออกสำรวจพ้ืนที่ การจัดทำโครงการน้ำประปาดื่มได้  ซึ่ ง                              
    งบประมาณดังกล่าวจะจัดสรรให้หนึ่งตำบลหนึ่งโครงการ แต่ทางเทศบาล
    ได้ดำเนินการเสนอเพ่ือขอรับงบประมาณโครงการดังกล่าว 3 โครงการ คือ 
    บ้านหลุกแพะ  หมู่ 11 บ้านหลวง หมู่ 2 และบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 5 ซึ่งได้           
    ทำการวางผังโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยการสูบน้ำจากแม่น้ำจาง ณ              
      จุดสถานีสูบน้ำเหล่าบ้านดอน ส่งผ่านมาทางบ้านหนองเป็ดและนำไปพักน้ำที ่    
                         ลำห้วยแม่ทะ และส่งผ่านไปยังระบบประปาใหม่ ของหมู่บ้าน บ้านหลุกแพะ 
    หมู่ 11  บ้านหลวง หมู่ 2 และบ้านหล่ายทุ่ง หมู่ 5 โดยโครงการดังกล่าวนี้
    จะนำบรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลแล้วนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนา                                                   
    จังหวัดเพ่ือขอรับงบประมาณในปีถัดไป 
     3. โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลุก
    หมู่ 6 ทางกรมทรัพยากรน้ำเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบและจัดจ้างเอง
    ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาจ้าง 
     โครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายจากงบประมาณของเทศบาล   
     1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหลวง หมู่ 2 – บ้านเหมี้ยง
    หมู่ 10 ใช้งบประมาณเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    โครงการนี้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อย 

/2. โครงการก่อสร้าง… 
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